

## การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี ๒๕๕๙

พื้นที่ชุ่มน้ำ: วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Wetlands: Sustainable livelihood)

วันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

## หลักการและเหตุผล

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ (ค.ศ. ๑๙๗๑) ได้มีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นกรอบการทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ณ เมืองแรมซาร์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่อนุสัญญากำเนิดขึ้น สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงกำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก" และได้ขอความร่วมมือให้ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ

การจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ในปี ๒๕๕๙ นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "พื้นที่ชุ่มน้ำ : วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Wetlands : Sustainable livelihood)" เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของผลผลิตและบริการที่ได้จากระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ป้องกันน้ำท่วม ป้องกันการกัดเซาะ เป็นเส้นทางคมนาคม แหล่งสร้างรัง วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ตลอดจนเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญ ซึ่งบริการจากระบบนิเวศเหล่านี้ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการดำรงชีวิตของชุมชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ชุ่มน้ำ และนำไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ดังหัวข้อของการจัดงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อที่ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง รูปแบบการจัดกิจกรรมจะประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการ และทัศนศึกษาในพื้นที่เพื่อเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่กลางน้ำ พื้นที่ปากแม่น้ำ และชายฝั่งทะเล

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่คุณค่า ความสำคัญ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนของพื้นที่ชุ่มน้ำแบบต่างๆ ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ จนถึงพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการจัดกิจกรรม คือ “พื้นที่ชุ่มน้ำ : วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” หรือ “Wetlands : Sustainable livelihood”
๒. เพื่อเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งด้านการอนุรักษ์ ปันฟู และการใช้ประโยชน์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๓. นำเสนอผลการดำเนินงานอนุรักษ์ ปันฟู และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### วัน เวลา และสถานที่

วันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมชั้นธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

### ผู้เข้าร่วมการประชุม

ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น ผู้แทนจากหน่วยงาน ทั้งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภายนอกจากกระทรวง กรม ต่าง ๆ คณะทำงาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ และคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามลำดับ เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำภาคประชาชน และภาคเอกชน เป็นต้น

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการอนุรักษ์ ปันฟู และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
๒. เพิ่มพูนชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีโลกในการส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
๓. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ปันฟูและประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน